

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NINH HÒA
LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã. Sau khi thảo luận các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII trình Đại hội, với tinh thần "*Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển*", Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

QUYẾT NGHỊ

I- Tán thành những nội dung về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII trình Đại hội.

1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bằng các chương trình hành động, kế hoạch, biện pháp cụ thể, Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân thị xã phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt đô thị và nông thôn mới có nhiều khởi sắc; tập trung thực hiện các công trình trọng điểm, gắn với công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án theo quy hoạch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho nhân dân các khu vực giải tỏa. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể; chăm lo tốt các đối tượng chính sách và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tích cực giảm nghèo, giải quyết việc làm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, hoạt động của các cấp ủy đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở từng bước đổi mới, phát huy dân chủ có tiến bộ, khôi đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường; thực hiện công tác cải

cách hành chính đạt kết quả tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức chuyên biến rõ nét.

Kết quả đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định được vai trò lãnh đạo đúng định hướng của Đảng bộ. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng chưa đạt so với nghị quyết đề ra như chuyên dịch cơ cấu kinh tế và triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm. Công tác xã hội hoá y tế, giáo dục, thể dục thể thao còn hạn chế; một số vấn đề trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, chưa được giải quyết tốt; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là khu vực miền núi. Kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, phòng, chống tai nạn, tệ nạn tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn một số mặt tồn tại; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp.

Những hạn chế, yếu kém nói trên có nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng trực tiếp và quyết định vẫn là nguyên nhân chủ quan: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, chưa kiên quyết; việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn chưa đồng bộ; xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn mang tính chủ quan. Năng lực, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất rút ra một số bài học kinh nghiệm như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

2. Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Phương hướng

Phân đầu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; quan tâm xây dựng ngành nông nghiệp ứng